

# Lá Thư AHCC

## Tròn 30 Tuổi

**Lê Khắc Thi**

Tháng 3/1976, Lá Thư AHCC số 1 phát hành từ OHIO. Tháng 2/2006, Lá Thư số 86 phát hành từ MARYLAND – U.S.A.

Ba mươi năm trôi qua, LT tròn 30 tuổi. Thời gian “thấm thoát thoi đưa”, chúng ta (đa số AH) già đi lúc nào không hay! Lớp AH trẻ thì già sắp đến mà không biết, vẫn hăng hái đủ thứ!

Rảnh rỗi tôi ngồi nhìn vào tủ sách bên cạnh có dành một ngăn cho LTAHCC (đủ 86 số xếp theo thứ tự thời gian), tôi thấy rõ sự lớn mạnh của LT, từ những LT ẻo ọp mười lăm trang của những năm đầu, rồi 50/70 trang và đến nay đã vài trăm trang, trình bày đẹp đẽ như những tập san chuyên nghiệp. Sự lớn mạnh đó cũng dễ hiểu, LT lớn mạnh theo đà của AHCC từ năm ba chục anh em lúc đầu, rồi đến nay đã sáu bảy trăm gia đình Công Chánh khắp năm châu. LT cũng như AHCC đã vượt qua những khó khăn lúc ban đầu và đều đạt được kết quả tốt đẹp hôm nay, đem lại niềm vui cho tất cả AH và Thân Hữu Công Chánh, vui khi thấy LTAHCC đạt được “tuổi thọ” cao. Thiết tưởng ít có, hay không có tập thể đồng hương nào ở hải ngoại có được một đặc san tồn tại lâu dài và tốt đẹp như LTAHCC của chúng ta.

Kỷ niệm 30 năm LT ra đời, chúng ta cũng nên nhắc lại hành trình LT đã chu du nhiều nơi trên đất Hoa Kỳ, Gia Nã Đại, Pháp v.v... để nhớ lại những đoạn đường cam go khó khăn cũng như những nơi chốn đầy hoa thơm cỏ lạ mà LT đã trải qua. Chúng tôi xin ghi lại hành trình 30 năm của 86 LT ở phần sau bài này để quý AH nhìn lại đoạn đường dài chúng ta đã đi và đã đạt được hôm nay, một thành tích đáng ghi nhớ và tự hào.

Chúng tôi cũng xin in lại trang đầu cũng là trang bìa của LT số 1, tháng 3/1976 gởi đi từ OHIO, chỉ gồm vồn vẹn 8 trang, đăng danh sách 92 AHCC đã liên lạc được với nhau. Bước đầu khó khăn, thiếu thốn mọi thứ không thể làm được một LT tốt đẹp hơn.

Lá thư AHCC được tồn tại lâu dài và phát triển tốt đẹp nhờ những yếu tố sau đây:

- Nhiệt tâm của AH, đặc biệt là các AH đã sốt sắng tham gia trong những Ban Phụ Trách LT.
- Sự đóng góp bài vở, ý kiến, tin tức và tài chánh của AH và TH khắp nơi thường xuyên, đầy đủ.
- Thể thức luân phiên phụ trách LT, từ địa phương này qua địa phương khác, không phó mặc cho một nhóm AH nào, LT không có trụ sở, không có chủ nhiệm, chủ bút ... (do đó không xảy ra việc đóng cửa hay từ nhiệm)
- Sự tôn trọng đường lối của LT đã được đặt ra từ lúc ban đầu, mục đích chính là xây dựng tình AHCC, tương thân tương trợ về nhiều lãnh vực của AH khắp nơi kể cả ở quê nhà, làm nhịp cầu để AH liên lạc, biết tin tức nhau, chia sẻ niềm vui trong cuộc sống cũng như những tin buồn xảy đến cho gia đình Công Chánh.

Cho đến năm nay (2006), LTAHCC có thể tự hào là đã làm tròn phận sự ghi trên rất tốt đẹp. Chúng ta mong qua tuổi “Tam Thập Nhi Lập” LT sẽ được AH khắp nơi tiếp tục xây dựng tốt đẹp bền lâu, đừng phó mặc cho một địa phương nào, một nhóm AH nào phải gánh

vác quá sức mình, e rằng LT sẽ phải gặp khó khăn như đã từng gặp phải.

Cố AH Nguyễn Mạnh Hoàn (thọ 97 tuổi) viết trong LT số 7 năm 1977 do AH phụ trách cùng với AH Đào Trọng Cương (Canada) và AH Trương Đình Huân (CA), xin trích một đoạn như sau:

“Trải qua gần một thế kỷ, vật đổi sao dời, biết bao biến cố mà AHCC Việt Nam vẫn đoàn kết, đề cao giá trị nghề nghiệp để xây dựng đất nước, tô điểm non sông, cũng như để “đem chuông đi đánh xứ người” tình huynh đệ chúng

ta vẫn trường tồn và thể hiện trong LTAHCC. Tinh thần đồng nghiệp ấy thực là bất diệt”.

Để kết thúc xin ghi lại hai câu thơ của cố AH Nguyễn Mạnh Hoàn trong LT số 7 nói trên:

**“Còn trời, còn nước, còn non,  
“Còn thư Công Chánh, ta còn thương nhau”**

Chúng ta hãy cùng nhau giữ cho còn LTAHCC để còn thương nhau dài lâu./..

Nam California, Tháng 6/2006

**Lê Khắc Thí**

\*  
\* \*

### HÀNH TRÌNH LTAHCC VÀ CÁC BAN PHỤ TRÁCH 30 NĂM QUA (1976 – 2006)

LT Số	Năm	Địa Phương Phụ Trách	Ban Phụ Trách
1 – 5	1976 – 77	Cuya Falls - OH	Lê Khắc Thí – Lê Thành Trang
6 – 9	1977 – 78	Mountain View Bắc CA	Nguyễn Mạnh Hoàn, Đào Trọng Cương, Trương Đình Huân
10 – 12	1978	Santa Ana - Nam CA	Phạm Ngọc Lân & một số AH Nam CA
13 – 15	1979 – 80	Sacramento - Bắc CA	Bữu Hiệp & một số AH Bắc CA
16 – 18	1980	Newark - Bắc CA	Lê Ngọc Diệp & một số AH Bắc CA
19 – 21	1981	Costa Mesa – Nam CA	Lê Khắc Thí, Trần Văn Tươi, Đào Tỵ Nam.
22 – 24	1982	Richland - WA	Hà Quốc Bảo, Tôn Thất Ngọ
25 – 28	1983 – 84	New Orleans - LA	Nguyễn Văn Bảnh, Trương Đức Nguyên
29 – 30	1984	Newark - Bắc CA	Lê Ngọc Diệp & một số AH Bắc CA
31 – 34	1985	Fremont - Bắc CA	Lê Mộng Hùng & một số AH vùng Vịnh - Bắc CA
35 – 37	1986	Sacramento - Bắc CA	Bữu Hiệp & một số AH Sacramento - Bắc CA

38 – 40	1987	Montreal - Canada	Phạm Hữu Vĩnh & 1 số AH Montreal - Canada
41 – 44	1988	Paris – France, MD - USA	Khúc Đán, Ngô Năm, Lê Văn Lắm - France
45 – 47	1989	San Diego – Nam CA	Nguyễn Tấn Thọ & 1 số AH San Diego
48 – 50	1990	Rolling Hills Nam CA	Bửu Hạp, Lê Khắc Thí, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Xuân Hiếu, Trương Đình Huân.
51	1991	Laguna Hills Nam CA	Lê Khắc Thí & 1 số AH Nam CA
52 – 54	1991 – 92	Fremont - Bắc CA	Lê Mộng Hùng & 1 số AH vùng Vịnh - Bắc CA
55 – 62	1992 – 94	Laguna Hills Nam CA	Lê Khắc Thí, Lưu Văn Quế, Lý Đãi, Nguyễn Quang Cách, Nguyễn Hữu Bằng.
63 – 66	1994 – 95	Sacramento - Bắc CA	Bửu Hiệp & và 1 số AH Sacramento
67 – 69	1996 – 97	Fremont - Bắc CA	Lê Mộng Hùng & 1 số AH vùng Vịnh - Bắc CA
70 – 71	1997 – 98	Cerritos – Nam CA	Phạm Nguyên Hanh, Đào Hữu Đình, Nguyễn Hải Bằng, Nguyễn Phú Điền, Trần Đức Hợp, Trần Lệ Hà, Bùi Giao Dã.
72 – 73	1998 – 99	Houston – TX	Phạm Nguyên Hanh, Phạm Tất Đạt, Nguyễn Văn Độ, Võ Quý Hào, Nguyễn Quý Hội, Phi Ngọc Huyền.
74 – 75	99 -2000	Sacramento - Bắc CA	Nguyễn Quang Bê, Nguyễn Xuân Mộng, Trình Hữu Dục, Tôn Thất Ngọ, Nguyễn Thiệp, Hà Nhụ Tường.
76 – 77	2000 - 01	Nam CA	Nguyễn Quang Cách, Lý Đãi, Nguyễn Quang Chuyên & 1 số AH Thủy Nông.
78 – 79	2002	San Francisco Bắc CA	Lê Mộng Hùng & các AH Vùng Vịnh San Francisco.
80 – 81	2003	San Diego – Nam CA	Nguyễn Tấn Thọ, Trần Đức Hợp, Tôn Thất Duy, Bùi Văn Thìn, Lê Trọng Bửu, Lê Hữu Khâm.
82 – 83	2004	Washington D.C	Hoàng Ngọc Ân, Nguyễn Văn Bảnh, Nguyễn Đức Chí, Bùi Thanh Dương, Bửu Đôn, Ngô Năm, Dư Thích.
84 – 85	2005	Washington D.C & CA	Nguyễn Đức Chí, Trình Hữu Dục, Hoàng Đình Khôi, Ngô Năm, Từ Minh Tâm, Nguyễn Hữu Thâu, Dư Thích, Aí Văn. Cố vấn Kỹ Thuật: Bửu Đôn, Hoàng Ngọc Ân.
86 – 87	2006	Năm Châu	Nguyễn Đức Chí, Khuu Tòng Giang, Nguyễn Thái Hai, Nguyễn Xuân Mộng, Nguyễn Sĩ Tuất, Dư Thích, Trình Hữu Dục, Nguyễn Văn Di, Nguyễn Hữu Thâu, Lê Mộng Hùng, Lê Nguyên Thông, Nguyễn Đức Suý, Từ Minh Tâm, Nguyễn Đình Duật, Trần Trung Trực, Hoàng Đình Khôi.

Sau đây là bản in lại trang đầu cũng là trang bìa của LT số 1, tháng 3/1976 gửi đi từ OHIO, chỉ gồm vốn vẹn 8 trang, đăng danh sách 92 AHCC đã liên lạc được với nhau. Tiếp theo trang sau là các bản in Hình bìa của các LT số 2,3 và 5,6.

### Hình Bìa Lá Thư Số 1

Thân kính gửi anh em "Ái Hữu Công Chánh",

Chúng ta đã sống xa quê hương gần 1 năm rồi, trong thời gian ấy 1 số anh em đã liên lạc được với nhau và đến nay chúng tôi ghi nhận được đến trên 90 hội viên AHCC đã đi, củ và đang sống trên đất Mỹ, Pháp và Gianadai. Biết được như vậy là nhờ sự sốt sắng của anh em đã bỏ tức danh sách sơ khởi mà chúng tôi đã gửi đến 1 số anh em.

Nhân thấy số anh em AHCC đi được khá đông và đa số đã tạm ổn định đời sống nhưng đều cũng chung 1 tâm trạng cô đơn, lạc lõng, buồn nhớ không người. Để an ủi và giúp đỡ nhau phần nào, thiết tưởng chúng ta nên sống lại trong tinh AHCC, tìm 1 phương thức sinh hoạt trong tinh thần tương thân tương trợ của Hội để chúng ta cảm thấy gần gũi nhau hơn, dù ở phương trời xa nào cũng thấy bớt cô đơn và luôn luôn có những bạn Công Chánh gần mình.

Theo theo ý kiến của 1 số anh em, chúng tôi xin đề nghị những sinh hoạt sau đây :

1- Kiểm kê đầy đủ số anh em đã đi củ, lập danh sách có địa chỉ, điện thoại để phổ biến đến tất cả hội viên.

2- Hằng tháng hoặc 2 hay 3 tháng, ấn hành 1 bản tin liên quan đến đời sống của gia đình, công việc làm của anh em, những kinh nghiệm tìm việc, làm việc, những tin tức về anh em bên nhà v.v...Sau này, có thể tiến tới việc ấn hành bài do anh em viết về mọi lãnh vực cũng như anh em đã viết cho tờ Đắc San' CC trước kia, những hình ảnh kỷ niệm của Hội ngay trước và hình ảnh em và gia đình trong cảnh sống đi củ ngay nay để làm kỷ yếu.

3- Vài ba năm sau, khi đời sống của anh em đã ổn định và khả quan hơn, chúng ta sẽ tổ chức họp mặt hằng năm, mỗi năm tại 1 địa điểm để anh em có cơ hội gặp gỡ nhau và đi thăm viếng nhiều nơi.

Muốn sinh hoạt được như vậy, cần phải có người phụ trách và sự tham gia sốt sắng của toàn thể anh em.

Về người phụ trách, 1 người không làm nổi, phải nhiều người cùng giúp nhau nhất là về ý kiến. Nơi nào có được 1 số anh em ở gần nhau thì có thể phụ trách việc này rất tiện. Lúc đầu chưa có ai, chúng tôi xin đảm đương việc hoàn tất bản danh sách và liên lạc với các bạn để thụ thập ý kiến ngõ hầu thực hiện những việc nêu trên. Sau này, sẽ nhờ anh em có đủ điều kiện hơn phụ trách.

Về sự tham gia của anh em, chúng tôi thiết tưởng đây là yếu tố quan trọng của sự thành công. Anh em có tán thành, đáp ứng và sốt sắng góp ý kiến, thông báo tin tức thì mới có thể lập những bản tin. Được thế, chúng tôi tin rằng tinh AHCC sẽ được củng cố tốt đẹp.

Về phương tiện, tuy không quan trọng nhưng cũng cần thiết vì số anh em hội viên đông, việc ấnечат, bưu phí sẽ tốn kém ya cần chút ít tài chánh, có thể tuy anh em đóng góp phần nào, chúng ta không nói đến niên liêm vì chúng ta chưa đặt vấn đề hoạt động chính thức của Hội.

Chúng tôi mong rằng sau khi nhận thư này, anh em sẽ cho chúng tôi biết ý kiến về những đề nghị trên và những sáng kiến của các bạn để xây dựng lại Hội AHCC như ngày nọ bên nhà. Nếu được sự tán đồng của đa số anh em, Chúng tôi xin tiếp tục đảm trách công việc trong giai đoạn đầu để chuẩn bị cho những hoạt động sắp tới của Hội.

Thủ tử xin các bạn gửi về :

Le khắc Thi

1441 Crest Ave

Cuyahoga Falls, Ohio 44223

Kính mến,  
LÊ KHẮC THỊ & LÊ THANH TRANG  
March, 1976

LÁ THƯ ÁI-HỮU CÔNG-CHÁNH

SỐ: ①

**Hình Bìa Lá Thư Số 2 và Số 3**



*Tổng Cục Kiều Lộ (1974)*



*Bộ Công Chánh (1974)*

**Lá Thư Số 5 từ giả OHIO và qua Bắc Cali**

**Hình Bìa Lá Thư Số 6 (7-1977)**

